



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครนายกเชิงรุก เพื่อความร่วมมือ-พัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน
ผวจ.นครนายก ประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครนายกเชิงรุก เพื่อความร่วมมือ-พัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน



เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว.อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายบัญชา เขาวรินทร์ ผวจ.นครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.นครนายก และคณะกรรมการ กอ.รมน..จ.นครนายก ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.นครนายก, นายวิชัย บุญมี รอง ผวจ.นครนายก, พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รอง ผอ.กอ.รมน.จ.นครนายก, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย คณบดีทุกคณะของ มศว, หัวหน้าส่วนราชการ จ.นครนายก, นายอำเภอทุกอำเภอ, ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนนายก อบจ.นครนายก ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และนายก อบต.องครักษ์ เข้าร่วมการประชุม

พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ ของ มศว 3 ฐาน ประกอบด้วย โรงงานแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ศูนย์การจัดการขยะ มศว อ.องครักษ์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมดังกล่าว และได้มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา 3 แห่ง คือโรงเรียนนครนายกวิทยาคม, โรงเรียนกีฬา จ.นครนายก และโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งมีนักกีฬาได้รับรางวัลในการ

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนศึกษาเรียนรู้ผลผลิตดี ๆ ของ มศว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน เช่น ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครนายก

โดยสามารถศึกษาฐานการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหาขยะ โดย มศว ได้ขยายผลโครงการไปยังตำบลเขาพระ อ.เมืองนครนายก จึงให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครนายก และนายอำเภอเมืองนครนายก ติดตามการดำเนินงานเรื่องการเรียนการสอนอภิบาลผู้สูงอายุให้ พมจ.นครนายก กับท้องถิ่น จ.นครนายก เป็นประสานกับคณะพยาบาลศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด ส่วนภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.นครนายก และท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครนายก ควรประสานกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้อง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนา จ.นครนายก กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่” ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 36 แห่ง การประชุมในวันนี้ ได้รับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจภายใน จ.นครนายก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทางหลวงหมายเลข 305 จำนวน 3 ทางเลือก และแจ้งผลไปยังกระทรวงมหาดไทย และสนง.นโยบายและแผนการขนส่งจราจร เพื่อผลักดันให้เกิดผลการพัฒนาสายทางต่อไป.... สามารถติดตามต่อได้ที่ : <https://www.dailynews.co.th/news/2030589/>